



## ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๓๓๕

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓ เรื่อง ๔ ข้อ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) เรื่อง “ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ ๕๓๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้ส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด้วย

(นายสุฤษดิ์ วิฑูรย์)  
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๖ มท. ๕๐๕๑๘

# แบบสรุข้อสั่งการของหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

จำนวน ๓ เรื่อง ๔ ข้อ

\*\*\*\*\*

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ
๑	การเลือกตั้งท้องถิ่น	<p><b>การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น</b></p> <p>กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วให้ชะลอการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>กรณีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในกรอบของประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของท้องถิ่น มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับไปประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ</p>
๒	การประชาสัมพันธ์	<p><b>๑. การสื่อสารและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน</b></p> <p>ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานระมัดระวังในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชนโดยเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือยังอยู่ในชั้นการพิจารณาที่ยังไม่เป็นที่ยุติหรือที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติก่อน ทั้งนี้ กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีทำความเข้าใจในข้อสั่งการ นโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติให้ชัดเจนก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ แก่สาธารณชน</p>
๓	เรื่องอื่น ๆ	<p><b>๑. การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</b></p> <p>ให้ทุกหน่วยงานจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนให้สอดคล้องกับห้วงเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระยะ โดยจัดทำแผนการดำเนินการให้ชัดเจนว่า เรื่องใดต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน เรื่องสามารถดำเนินการในระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ทั้งนี้ ให้ทุกกระทรวงจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเป็นประจำทุกวันตามนโยบายเชิงรุกของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อรวบรวมเสนอให้คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติทราบต่อไป</p> <p><b>๕. การดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์</b></p> <p>มอบหมายให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อยพิจารณหาแนวทางในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย</p>